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Leikskólagjöld borgarinnar voru 9,3% af heildarkostnaði við rekstur leikskólanna 
árið 2018. Hvað var það há upphæð? Hver er áætlaður kostnaður við að afnema 
vistunar- og fæðisgjöld í leikskólum borgarinnar, þ.e.a.s. að gera þá gjaldfrjálsa? 
Er vitað hversu hátt hlutfall reykvískra barna á leikskólaaldri, eru í leikskólum 
borgarinnar? 


